

คำประกาศเกียรติคุณ
นายวัลลภ มานะธัญญา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

นายวัลลภ มานะธัญญา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการอาหารจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จระดับปริญญามหาบัณฑิตสองสาขาวิชา จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ และสาขา บรรจุภัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ และ นอกจากนี้ ท่านยังเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้รับปริญญาบัตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัจจุบัน นายวัลลภ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวรายใหญ่ของประเทศ และเป็นประธานกรรมการอีกสามบริษัท ได้แก่ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด บริษัทเจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท บีเอสซีเอ็มฟู๊ดส์ จำกัด

นายวัลลภ เป็นผู้สืบสานและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นภาคการผลิตหลักของประเทศ ท่านมีความตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของเกษตรกร โดยเล็งเห็นว่า ตลอดสายโซ่ของการผลิตนั้น เกษตรกรคือกลุ่มคนที่ควรได้รับความสำคัญและได้รับการดูแลมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงได้พยายามรักษาศักยภาพของพันธุ์ข้าวหอมมะลิ โดยการเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำแปลงนาเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์จนได้เมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ และยังแสวงหาวิธีการทำนาโดยใช้ต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลผลิตสูง จนกระทั่งค้นพบการทำนาโดยการหยอดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตที่เกษตรกรปลูกได้ตามวิธีการดังกล่าวนี้ ทางบริษัทเป็นผู้รับซื้อทั้งหมดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการให้ความดูแลเอาใจใส่แก่เกษตรกรภายหลังการเพาะปลูก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จวบจนปัจจุบัน โครงการนี้ได้ขยายผลไปในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่าหนึ่งแสนไร่ จึงนับเป็นคุณูปการต่อเกษตรกรและการพัฒนาผลผลิตข้าวของประเทศ อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อประชากรโลก

ในฐานะเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ นายวัลลภได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และภาคการศึกษา อาทิ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย อนุกรรมการข้าวสากหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำประเทศไทย

ด้วยผลงานอันเปี่ยมล้นด้วยคุณค่าจากความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างสูง ผนวกกับการสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการส่งเสริมศักยภาพของภาคการเกษตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่ นายวัลลภ มานะธัญญา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป